

Số: 682/STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 5 năm 2019

V/v Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019; Đề án “Thí điểm triển khai giáo dục STEM” tại một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Kính gửi:

- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm triển khai giáo dục STEM” tại một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

**1. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019**

Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6/2019) với chủ đề “*Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta*” (*Air Pollution*); Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6/2019) với chủ đề “*Giới và Đại dương*” (*Gender and The Oceans*) nhằm kêu gọi cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được Mục tiêu phát triển bền vững số 5 (SDGs) của Liên hợp quốc đến năm 2030.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thông qua đó huy động nỗ lực của toàn thể cộng đồng hướng tới thay đổi nhận thức, thói quen và các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa, hướng tới hạn chế sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nilon, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến các các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2019. Đặc biệt là tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm không khí đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng; lợi ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường không khí; định hướng các biện pháp giảm thiểu phát sinh khí thải độc hại trong đời sống hàng ngày; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân cùng chung tay cải thiện chất lượng không khí ở mọi nơi, mọi chỗ. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

## **2. Tuyên truyền Đề án Thí điểm triển khai giáo dục STEM tại một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới (gọi tắt là Đề án)**

Giới thiệu khái quát bản chất của giáo dục STEM. Theo đó, STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Maths (Toán học). Giáo dục STEM là một cách tiếp cận mới trong dạy và học tích hợp nội dung và kỹ năng về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (tiếp cận liên môn và thông qua thực hành, ứng dụng). Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, giáo dục STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Đề án. Trong đó nhấn mạnh, việc thí điểm triển khai giáo dục STEM ở một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm tạo bước đột phá về đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và cách học của học sinh, nâng cao hứng thú học tập, hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh; bảo đảm giáo dục toàn diện, thực hiện hướng nghiệp, phân luồng theo đặc thù của địa phương; kết nối trường học với cộng đồng, thực hiện đạt hiệu quả cao mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây cũng là một nhiệm vụ cần thiết và quan trọng nhằm phát triển giáo dục tỉnh Lạng Sơn, đồng thời là hoạt động thí điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh và các cơ quan, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân về chủ trương đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM ở trường phổ thông. Phản ánh tình hình triển khai giáo dục STEM trên địa bàn tỉnh; làm rõ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai.

**3. Tuyên truyền Kế hoạch số 52/KH-SVHTTDL ngày 17/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019.**

**4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố**

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT&TT (Đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Hải Yến**